
  

 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ) 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ของ 

บริษทั สยามสตลีอนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) 

********************************** 

เวลาและสถานที่ 

 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี  28  เมษายน  2559  เวลา  15.00  น.  ณ  สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ  เลขท่ี 51  หมู่ท่ี 2   

ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ตาํบลบางหญา้แพรก  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ   
 

เร่ิมการประชุม 

 

 นายวนัชัย  คุณานันทกุล  กรรมการผูอ้าํนวยการ ทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯได้กล่าว

ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  และไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ

จากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม รวมจาํนวน 41 คน นบัจาํนวนหุน้ได ้383,413,673  หุน้ คิดเป็น 64.64% ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  ปัจจุบนับริษทัฯ มีหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  593,125,849  หุน้  จึงครบเป็นองค์

ประชุม  

 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม  พร้อมกบักล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 1. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 2.  นายสุพงศ ์  ชยตุสาหกิจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/บรรษทัภิบาล 

3.    นายเลก็ สิขรวิทย กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 4. นายศกัด์ิทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ 

 5. ดร.บุญวา  ธรรมพิทกัษก์ลุ กรรมการอิสระ 

 6. นางอรชร คุณานนัทกลุ กรรมการ 

 7. นายสุรศกัด์ิ  คุณานนัทกลุ กรรมการและรองผูอ้าํนวยการสายงานผลิต 

 8. นางนภาพร  หุณฑนะเสวี กรรมการและรองผูอ้าํนวยการสายงานบญัชี-การเงิน  

  9. นายสุรพล  คุณานนัทกลุ กรรมการและรองผูอ้าํนวยการสายงานขายและการตลาด 

                10. นายสิทธิชยั  คุณานนัทกลุ กรรมการ                  

 

-8- 



  

ประธานฯ ไดแ้นะนาํผูส้อบบญัชี  นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์และนายนรินทร์  จูระมงคล จาก

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั   

ก่อนเร่ิมประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้ง นางสาวศุภิสรา สุนทรวฒันพงศ ์

เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูช่้วยประธานในการดาํเนินการประชุม และขอใหเ้ลขานุการบริษทัฯ ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบ ถึง

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจง ดงัน้ี 

 

1. เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอใหย้กมือ

แลว้ใชไ้มโครโฟน และบอกช่ือ – สกุล หากเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ขอใหแ้จง้ช่ือของผูม้อบฉนัทะดว้ย โดยคาํถามหรือ

ขอ้เสนอแนะ ขอใหอ้ยูใ่นวาระท่ีกาํลงัพิจารณา 

 

2. ในการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะตอ้งมีการลงมติในแต่ละวาระ  ยกเวน้วาระท่ี 2 รับทราบรายงาน

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม ถึง  31 ธนัวาคม 2558 ในส่วนของ

ระเบียบวาระท่ีมีการลงมติ หากผูถื้อหุ้นตอ้งการลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงมติ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงมติดงักล่าว เพ่ือนาํไปรวบรวมคะแนนเสียงดว้ย

ระบบบาร์โคด้ โดยจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวน

เสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า เป็นการลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ 

ซ่ึงเม่ือเสร็จการประมวลผลคะแนนแลว้ จะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบน

หนา้จอภาพเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีความจาํเป็นตอ้งออกภายนอกห้องประชุมแลว้ ไม่กลบัเขา้มาร่วมประชุมอีก ขอให้ส่ง

บตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจา้หนา้ท่ี  รวมถึงเม่ือเสร็จส้ินการประชุมแลว้ ขอให้ผูม้าประชุมทุกท่าน 

กรุณาส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีดว้ย เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได ้

 

   3. เพ่ือปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

เร่ืองเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชุม บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นมาเป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียง ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ นายอภิเดช เอกรัตนวฒันา  อาสาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง  
 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558  เมือ่วนัที่ 28 ตุลาคม 2558 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2558  ซ่ึง 

ประชุมเม่ือวนัท่ี  28 ตุลาคม 2558  รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2558 ท่ี

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงในท่ีประชุม ไม่

มีผูถื้อหุน้ซกัถามใด ๆ ดงันั้นประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 1 คน จาํนวน  1 เสียง 

-9- 



  

 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  28  ตุลาคม 2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย            383,413,674  เสียง    

ไม่เห็นดว้ย        -  เสียง    

งดออกเสียง  -  เสียง 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 

  ถึง  31 ธันวาคม  2558 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า บริษทัฯ มีการเปล่ียนรอบปีบญัชีจากเดิม วนัท่ี  1 กรกฎาคม ถึง 30 

มิถุนายน  เป็น วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  งบการเงินท่ีรับรองโดยผูส้อบบญัชีจึงแสดงในรอบระยะเวลาบญัชี 

ตั้งแต่ วนัท่ี  1 กรกฎาคม  2557 ถึง  30 มิถุนายน 2558  และวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึง  31 ธนัวาคม  2558  ซ่ึงเป็นการ

เปรียบเทียบรอบ  1 ปี และ 6  เดือน  ดงันั้นเพ่ือใหเ้ปรียบเทียบได ้  จึงขอเปรียบเทียบเป็นรอบระยะเวลาเดียวกนั  คือ รอบ  

6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม ถึง  31 ธนัวาคม  2558  เปรียบเทียบกบั รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม ถึง  31 

ธนัวาคม  2557  ซ่ึงตามงบการเงินรวมมีผลการดาํเนินงานโดยสรุป ดงัน้ี 

-   บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการ  991  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  127 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 15  เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน  72  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ  

480  และมีกาํไรสุทธิ  57 ลา้นบาท 

- ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2558  มีสินทรัพยร์วม 3,088 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  307 ลา้นบาท หรือ

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ  11  

ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามรายงานประจาํปี ท่ีบริษทัฯไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ 

ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 

 

 นายไพบูลย์ ภาสพานทอง - ผู้ถือหุ้น   ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ลูกหน้ี

 การคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระมากกว่า  12 เดือน  เป็น

 หน้ีเก่ียวกบัอะไรและมีความคืบหนา้อยา่งไร  

 

นายสุรพล คุณานันทกลุ - กรรมการและ   เป็นลกูหน้ีการคา้ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงอยู่ระหว่าง

รองผู้อาํนวยการสายงานขายและการตลาด กา รฟ้องร้อง เ พ่ือ เ รี ยกร้องให้ลูกหน้ีชํา ระหน้ี

  

  นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  - ผู้ถือหุ้น   หน้ีมีจาํนวน  135 ลา้นบาท  เหตุใดบริษทัฯ จึงไม่

ตั้งสํารองหน้ีสูญไวเ้ต็มจาํนวนหน้ี  แต่ตั้งสํารอง

หน้ีสูญไวเ้พียง 44 ลา้นบาท 
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นางนภาพร หุณฑนะเสว ี - กรรมการและ    บริษทัฯตั้งสาํรองหน้ีสูญจากประมาณการท่ีบริษทัฯ 

รองผู้อาํนวยสายงานบัญชี-การเงิน       คาดว่าจะไม่ไดรั้บเงินคืนจากลูกหน้ี ซ่ึงมีมูลค่า

ประมาณ  5% ของราคาขายทั้งโครงการ 

 

 นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  - ผู้ถือหุ้น จาํนวนเงินท่ีตั้งสํารองหน้ีสูญไว ้44 ลา้นบาท ใน

อนาคตจะบวกกลับมาเป็นรายได้ของบริษัท

หรือไม่  

นางนภาพร หุณฑนะเสว ี - กรรมการและ   หากในอนาคต บริษทัฯ ชนะคดีและไดรั้บชาํระหน้ี 

รองผู้อาํนวยสายงานบัญชี-การเงิน   คืน  จํานวนเงินท่ีตั้ งสํารองไว้ดังกล่าวจะบวก

 กลบัมาเป็นรายไดข้องบริษทัฯ 

      

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม  ถึง  31 ธนัวาคม  2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  ถึง  31 

  ธันวาคม  2558 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่

วนัท่ี 1 กรกฎาคม  ถึง  31  ธนัวาคม  2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  รายละเอียดสําเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจาํปี 2558 ( 1 กรกฎาคม ถึง 31 

ธนัวาคม ) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึงสาระสาํคญัในงบการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุป

มีดงัน้ี 

- บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม  3,088  ลา้นบาท  ในขณะท่ีมีหน้ีสินรวม 565 ลา้นบาท  มีส่วนของผูถื้อหุน้

รวม  2,523 ลา้นบาท โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการขายและบริการ  991 ลา้นบาท 

และมีกาํไรสุทธิ  57 ลา้นบาท 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในท่ีประชุม ไม่

มีผูถื้อหุน้ซกัถามใด ๆ ดงันั้นประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงิน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตั้งแต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม ถึง  31  ธนัวาคม 2558  ตามท่ีประธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย         383,413,674  เสียง    

ไม่เห็นดว้ย        -  เสียง    

งดออกเสียง  -  เสียง 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่

  วนัที่  1 กรกฎาคม ถึง  31 ธันวาคม  2558 

 

  ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึง  31 ธันวาคม 

2558 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  มีกาํไรสุทธิ จาํนวน  17,041,948.33  บาท   คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือขออนุมติัจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ  0.012 บาท คิดเป็นร้อยละ  41.76 แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน  

593,125,849 หุน้  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  7,117,510.19  ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ จึงไม่

ตอ้งจดัสรรเพ่ิมอีก โดยกาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี  11 พฤษภาคม  2559  และปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิ

รับเงินปันผลวนัท่ี  12  พฤษภาคม  2559  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  26 พฤษภาคม  2559  

   ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไวว้่า บริษทัฯ

จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  40  ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ หลงัหักภาษีและ

สาํรองตามกฎหมายแลว้ 
  

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในท่ีประชุม 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ดว้ย

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   383,413,674   เสียง    

ไม่เห็นดว้ย         -   เสียง    

งดออกเสียง                -  เสียง 

 

วาระที่ 5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

เลขานุการบริษทัฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ  ขอ้ 19 กาํหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน  1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด  โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 11 ท่าน  ดงันั้น ในปีน้ี จึงมีกรรมการท่ีตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน  4  ท่าน คือ   

1) นายมนู เลียวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ 

2) นายเลก็ สิขรวิทย ์   กรรมการอิสระ  

3) นางอรชร คุณานนัทกลุ กรรมการ 

4) นางนภาพร หุณฑนะเสวี  กรรมการ 
 
เน่ืองจากกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในคร้ังน้ี เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษทัฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดส่้งรายละเอียดและประสบการณ์ทาํงานของกรรมการแต่ละท่านใหผู้ถื้อหุน้
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ไดท้ราบพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการ

จะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล  
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในท่ีประชุม ไม่

มีผูถื้อหุน้ซกัถามใด ๆ ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

1) นายมนู   เลียวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ 

 เห็นดว้ย   383,413,574   เสียง    

ไม่เห็นดว้ย        100   เสียง    

งดออกเสียง          -  เสียง      

 * 2) นายเลก็ สิขรวิทย   กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย      383,431,874     เสียง    

ไม่เห็นดว้ย              100   เสียง    

งดออกเสียง   -  เสียง 

    3) นางอรชร คุณานนัทกลุ กรรมการ   

เห็นดว้ย   383,431,974    เสียง    

ไม่เห็นดว้ย           -   เสียง    

งดออกเสียง   -  เสียง 

4) นางนภาพร  หุณฑนะเสวี    กรรมการ 

เห็นดว้ย    383,431,974   เสียง    

ไม่เห็นดว้ย         -    เสียง    

งดออกเสียง   -        เสียง 

 

หมายเหตุ   *ในวาระท่ีมีการลงมติเลือกตั้งนายเลก็  สิขรวิทย   กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึง มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 คน  จาํนวน  18,300 เสียง  

 

วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2559  

 

เลขานุการบริษัทฯ  ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2559 โดยค่าตอบแทนท่ีเสนอน้ี  ไดพิ้จารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย เทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี

ขนาดใกลเ้คียงกนั  ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ดงัน้ี 
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1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ      จะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ คือ   

- ค่าตอบแทนรายเดือน  คนละ 20,000 บาท และเบ้ียประชุมคนละ 15,000 บาท ต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วม 

   ประชุม 

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย    ใหก้บัผูด้าํรงตาํแหน่งประธานและกรรมการ เป็นการจ่ายเฉพาะ

ในรูปแบบเบ้ียประชุม (ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม)  

- คณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 15,000 บาท  

- คณะกรรมการชุดย่อย  3   ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ/บรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คนละ 10,000  บาท   

 

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้และมีส่วนไดเ้สีย

ในเร่ืองดงักล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  และแสดงขอ้คิดเห็น ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม

ใด ๆ  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประจาํปี 2559 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   383,429,866    เสียง    

    ไม่เห็นดว้ย         - เสียง    

 งดออกเสียง                 2,108  เสียง 

 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี  2559 

 

 นายมนู  เลียวไพโรจน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาถึงคุณสมบติั ประสบการณ์และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีมาตรฐานในระดบั

ใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 2785  และ/หรือนางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  6549  และ/

หรือนายนรินทร์  จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   8593  จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ สําหรับปี 2559  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงินไม่เกิน 1,950,000  บาท ( ซ่ึงเป็นค่าสอบบญัชีท่ี

ผูส้อบบญัชีไดป้รับลดใหภ้ายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้ จากเดิม 1,995,000 บาท)   ทั้งน้ีรายละเอียด

และประวติัของผูส้อบบญัชี  ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

  ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ ปรับเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเน่ืองมาจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และบริษทัฯ มีการขยายกิจการ

ในโครงการใหม่หลายโครงการ รวมถึงโครงการพลงังานทดแทน  ทาํให้ผูส้อบบญัชีตอ้งใช้เวลาในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มี

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามใด ๆ  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้แต่งตั้ง นายสมคิด  เตียตระกูล  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2785  และ/หรือนางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรัตน์ชชัวาลย  ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี  6549  และ/หรือนายนรินทร์  จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8593 จากบริษทั แกรนท ์

ธอนตนั จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  สาํหรับปี 2559   โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท    

ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   383,431,974    เสียง    

ไม่เห็นดว้ย           - เสียง    

 งดออกเสียง          -      เสียง 

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น ในเร่ืองอ่ืน ๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา - ผู้รับมอบฉันทะ   สอบถาม  เก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วม     

    จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย        ภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่  

    (Collective Action Coalition Against Corruption)  

ร่วมกบัสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทยวา่  

บริษทั ฯ มีแนวคิดในเร่ืองน้ีอย่างไร 

 

นายมนู เลยีวไพโรจน์ -  กรรมการอสิระและ   เร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่เป็นเร่ืองท่ี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั จึงกาํหนดเป็น 

 นโยบายหลกัของบริษทัฯ ท่ีผูบ้ริหารและพนกังาน 

 ของบริษทัฯ ไดย้ึดถือและปฏิบติัตาม จึงขอให ้              

                  ผูถื้อหุน้ใหค้วามไวว้างใจ  

   

 นายธํารง  อนันต์ทวผีล -  ผู้ถือหุ้น  อยากทราบความคืบหนา้ในการทาํธุรกิจพลงังาน

 ทดแทนของบริษัทย่อยทางอ้อมท่ีจัดตั้ งใหม่ 3 

 บริษทั   

   

ประธานที่ประชุม  สําหรับความคืบหน้า ในกา รประกอบธุรกิจ

พลงังานทดแทนนั้น ขณะน้ีไดมี้การเร่ิมดาํเนินการ

ทํา ธุร กิจพลังงานทดแทนจา กแสงอาทิตย์ท่ี

ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  

ส่วนพลงังานทดแทนประเภทอ่ืนๆ บริษทัฯ อยู่ใน

ระหว่าง การศึกษาหาขอ้มูล ซ่ึงหากมีความชดัเจน 

และ แน่นอนแลว้ บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ต่อไป     
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นายธํารง  อนันต์ทวผีล -  ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ มีแผนท่ีจะประกอบธุรกิจพลังงา น

ทดแทนประเภทอ่ืน   นอกเหนือจากพลังงาน

ทดแทนจากแสงอาทิตยห์รือไม่  และอยากทราบ

ความคืบหนา้ 

    

ประธานที่ประชุม  นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจพลงังานทดแทน

จากแสงอาทิตยแ์ลว้ บริษทัฯ มีแผนท่ีจะประกอบ

ธุรกิจพลังงานทดแทนจากไบโอแมส และขยะ 

ดว้ย  ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในระหว่างการศึกษาหาขอ้มูล 

แต่ยงัไม่มีความชดัเจน จึงยงัไม่สามารถแจง้ให้ผู ้

ถือหุ้นทราบได้ หากต่อไปมีความชัดเจนแล้ว 

บริษทัฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 

  นายธํารง  อนันต์ทวผีล -  ผู้ถือหุ้น จากการทาํงานท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการดาํเนินงานท่ี

ค่อนข้างรวดเร็ว  โดยจะเห็นได้จากการจัดตั้ ง

บริษทั สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย และการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั 

บางพระกรีนเอนเนอร์จี จาํกดั บริษทัย่อยทางออ้ม 

เพ่ือประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนภายในเวลา

ไม่ก่ีเดือน  ดังนั้ นในปีน้ีจึงคาดว่าจะเห็นความ

ชดัเจนสาํหรับโครงการทั้งหมด 

 

ประธานที่ประชุม  ท่ีผ่านมาบริษัทฯ  ดําเนินงานด้วยความรวดเร็ว   

รอบคอบและมั่นคงโดยมีแผนท่ีจะทํา ธุร กิจ

พลงังานทดแทน 3 ประเภท  ได้แก่  พลงังาน

ทดแทนจากแสงอาทิตย ์ พลงังานทดแทนจากขยะ  

และพลงังานทดแทนจากไบโอแมส   

     ซ่ึงพลงังานทดแทนจาก ไบโอแมสนั้น เป็น

การนําไม้ท่ีไ ม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  มา เ ป็น

เช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานทดแทนและตอ้งไม่

เป็นการทาํลายป่า เพราะจะก่อใหเ้กิดผลเสีย  ทาํให้

เกิดภาวะโลกร้อน และภยัธรรมชาติ   

     ส่วนพลงังานทดแทนจากขยะ  ไม่ว่าจะเป็น

ขยะชุมชนหรือขยะอ่ืนใด  ก็สามารถจะนาํมาผลิต

พลังงานทดแทนได้  ซ่ึงรัฐให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ

มากกว่าการผลิตพลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย ์ 
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โดยบริษทัย่อยทางออ้มท่ีตั้งใหม่ทั้ง  3 บริษทั ได้

จัดตั้ ง ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือรองรับการ

ประกอบธุรกิจ พลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย ์ขยะ 

และไบโอแมส  

 

นายธํารง  อนันต์ทวผีล  -  ผู้ถือหุ้น   บริษทัฯ จะนาํไมท่ี้เหลือจากการผลิตสินคา้ 

    เฟอร์นิเจอร์มาใชใ้นการผลิตพลงังานทดแทนใช่

 หรือไม่ 

 

  ประธานที่ประชุม    ใช่ แต่ย ังไม่เพียงพอกับความต้องการ  จึงต้อง

  รวบรวมไมจ้ากแหล่งอ่ืนดว้ย 

 

  นายธํารง  อนันต์ทวผีล  -  ผู้ถือหุ้น   สรุปว่าบริษทัย่อยทางออ้มท่ีตั้งใหม่  ทั้ง 3 บริษทั 

  จะประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลงังานทดแทนจาก

  แสงอาทิตย ์ขยะ และไบโอแมส ใช่หรือไม่ 

 

  ประธานที่ประชุม    ใช่ 

 

  นายธํารง  อนันต์ทวผีล -  ผู้ถือหุ้น  อยากทราบรายได้โดยประมาณท่ีจะได้รับจาก

ธุรกิจพลงังานทดแทนวา่เป็นจาํนวนเท่าใด 

 

นายมนู  เลยีวไพโรจน์  - กรรมการอสิระและ  เน่ืองดว้ยบริษทัฯ  เป็นบริษทัฯจดทะเบียนในตลาด 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  หลักทรัพย์ จึงไม่อาจแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบได ้

เพราะจะขดัต่อกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

แต่อยา่งไรก็ตาม   ขอใหผู้ถื้อหุน้ใหค้วามไวว้างใจ

และเช่ือมัน่วา่บริษทัฯ  จะพยายามทาํใหดี้ท่ีสุดเพ่ือ

สร้างความเติบโต  และ  ผลประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ 

 

  นายธํารง  อนันต์ทวผีล -  ผู้ถือหุ้น  มีบางโครงการท่ีบริษัทฯ แจ้งว่าจะเร่ิมดําเนินการ

 ไดป้ระมาณกลางเดือนธนัวาคม 2558 แต่ปัจจุบนัยงั

 ไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

 และบริษทัฯ จะแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งไร 

 

  ประธานที่ประชุม    กรณีดงักล่าวเป็นเร่ืองเก่ียวกบันโยบายของรัฐซ่ึง

  บริษทัฯ ไม่อาจแกไ้ขได ้ จึงตอ้งรอต่อไป 
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นายยุทธนา วาฤทธ์ิ - ผู้ถือหุ้น   สอบถามดงัน้ี 

       1.  โครงการ Miyaki ท่ีประเทศญ่ีปุ่นจะเร่ิม

จาํหน่ายไฟฟ้า (COD) ไดเ้ม่ือใด  

       2.  บริษทัฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมกาํลงัการผลิตพลงังาน

   ทดแทนจากแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่นอีก

   หรือไม่ 

                                                                       3.   เหตุใดชาวญ่ีปุ่นจึงไม่ทาํธุรกิจ พลงังานทดแทน 

        เอง  

 

  ประธานที่ประชุม   ตอบขอ้ซกัถามดงัน้ี 

.      1.  อีกประมาณ 26 เดือน จะเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าได ้

 เพราะในการทาํธุรกิจพลงังานทดแทนท่ี     

           ประเทศญ่ีปุ่น  ตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑต่์างๆ 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่นไดก้าํหนดไว ้ 

       2.  บริษทัฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมกาํลงัการผลิตพลงังาน

   ทดแทนจากแสงอาทิตยอี์กเพราะธุรกิจน้ีเป็น

   ประโยชนต่์อสงัคม 

     3. การท่ีบริษัทฯ  เข้าไปดําเนินธุรกิจพลังงาน 

ทดแทนจา กแสงอา ทิตย์ ท่ีประเทศญ่ี ปุ่น

เน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนดี 

 
   

นายธํารง  อนันต์ทวผีล  -  ผู้ถือหุ้น  สอบถามดงัน้ี 

    1.  ตามท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์

      ว่าจะสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่นได้

  ประมาณไตรมาสสาม ปี 2560 ไม่ทราบว่า

  กาํหนดการยงัคงเป็นไปตามเดิมหรือไม่ 

     2. การทาํธุรกิจพลงังานทดแทนท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

      นั้น มีคู่แข่งหรือไม่ 

     3.  เหตุใดบริษัทฯถึงได้ทําโครงการพลังงาน

 ทดแทนท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
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  ประธานที่ประชุม     ตอบขอ้ซกัถามดงัน้ี 

       1. กาํหนดการจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่นยงัคง

   เป็นไปตามกาํหนดเดิม ตามท่ีได้แจ้งข่าวต่อ

   ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

       2.  การทาํธุรกิจพลงังานทดแทนท่ีประเทศญ่ีปุ่นมี

   คู่แข่งค่อนขา้งมาก  

       3. การท่ีบริษทัฯ ไดโ้ครงการพลงังานทดแทนท่ี

   ประเทศญ่ีปุ่น  เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ ได้

   ติดต่อคา้ขายกบัประเทศญ่ีปุ่นมานานประมาณ  

   50 ปี  

 
             

 ประธานไดก้ล่าวขอบคุณ  ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทั ผูส้อบบญัชี ท่ีไดม้าร่วมประชุม และอาราธนาคุณ

พระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในสากลโลก  โปรดคุม้ครองท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน  ฝ่ายบริหาร  และเพ่ือนพนกังาน ให้

ประสบความสุข  ความเจริญตลอดไป 

 

ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 

 

 

  ลงช่ือ ประธานท่ีประชุม 

       ( นายวนัชยั  คุณานนัทกลุ ) 

                   กรรมการผูอ้าํนวยการ 

       

        

                   ลงช่ือ ผูบ้นัทึกการประชุม 

                 ( นางสาวศุภิสรา สุนทรวฒันพงศ ์)  

         เลขานุการบริษทั 
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